

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาของปัญหา

ยาเสพติดเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศไทย นอกจากนั้นปัญหานี้ยังได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลจะได้พยายามหาทางแก้ไข ปัญหาโดยการดำเนินการทุกอย่างทั้งในด้านนโยบายและแผนงานเพื่อป้องกันและปราบปรามอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ นับวันจะมีแต่ความรุนแรงและขยายตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการผลิต การลำเลียง การค้า และการเสพ จากสถิติตัวเลขผลการดำเนินงานตามมาตรการการปราบปรามระหว่างปี พ.ศ.2540 - 2544 พบว่า สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้รวม 788,730 คดี มีผู้ต้องหา 837,688 คน ได้ของกลางเฉพาะยาบ้า จำนวน 232,700,000 เม็ด (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2546, หน้า 2)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดกดดันและจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ก็มีลักษณะแบบต่างคนต่างทำ เน้นการดำเนินงานในเชิงรับและขาดความยืดหยุ่น รวมทั้งยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควร ประกอบกับปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดและ/หรือการแพร่กระจายของยาเสพติดยังคงอยู่และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหาเชิงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่มขึ้นของแหล่งอบายมุข เช่นสถานบริการ สถานบันเทิงเจริญต่าง ๆ ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดยิ่งขยายตัวกลายเป็นภัยคุกคามทางสังคมไทยมากยิ่งขึ้น ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออย่างกว้างขวางทั้งต่อบุคคลและสังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตประสาท และทำลายสมองของเด็กเยาวชน และแรงงานที่เป็นพลังสำคัญในอนาคต นอกจากนี้ยังกระทบต่อความอบอุ่นความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และความสงบสุขของสังคมตลอดจนกระทบถึงชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทยเพิ่มขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544, หน้า 1)

จากสภาพปัญหาวิกฤตของยาเสพติดในประเทศไทย ทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เคยกำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ปัญหา ดังกล่าวโดยใช้หลักในการป้องกันนำหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการบำบัดรักษา ผู้ค้าต้องได้รับโทษอย่างเด็ดขาด รวมทั้งได้ระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการเอาชนะ

ยาเสพติด ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวได้มีความเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบันจะต้องคิดใหม่ ทำใหม่ โดยทุกองคาพยพในสังคมจะต้องผนึกพลังร่วมกันให้เป็นพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้โดยเร็วและนำไปสู่การประกาศสงครามกับยาเสพติด (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2546, หน้า 29)

รัฐบาลไทยในปัจจุบัน ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 (จังหวัดพิจิตร, 2552, ไม่มีเลขหน้า) โดยกำหนดยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติรวม 7 โครงการ/กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย โครงการรั้วชายแดน คือการสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน ด้วยการปลูกพลังชุมชนตามแนวชายแดนให้เป็นแนวร่วมที่สำคัญในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ทะลักเข้ามาในประเทศไทย โดยมีกองทัพไทย กองอำนาจการรักษาคความมั่นคงภายใน กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ, โครงการรั้วชุมชน คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสังคมป้องกันยาเสพติดทั่วประเทศ โดยเน้นชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ.2551 ประมาณ 15,000 หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเป้าหมายแรกที่ดำเนินการด้วยการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน เสริมบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายปกครองท้องที่ พ.ศ.2551 มีภารกิจในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น มอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจค้นหาผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ชักชวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาและติดตามช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษา พี่พ้ออาสาสมัครประชาชนในหมู่บ้านทำหน้าที่ในการป้องกันเฝ้าระวังค้นหาผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับให้มีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมด้านยาเสพติดเพิ่มขึ้น ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายชุมชนจากระดับหมู่บ้าน/ชุมชนสู่ตำบลในพื้นที่ที่มีความพร้อม เสริมสร้างแนวความคิดของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย นำมาเป็นปัจจัยร่วมกันลดปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก , โครงการรั้วสังคม คือ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการการปฏิบัติด้วยมาตรการทางสังคม มาตรการป้องกันปรามและมาตรการทางกฎหมาย ในการลดพื้นที่เสี่ยงหรือปัจจัยลบลต่อเยาวชน แนะนำ ตักเตือน และลงโทษผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก , โครงการรั้วโรงเรียน คือ โรงเรียนป้องกันยาเสพติด มีการกำหนดเป้าหมายโรงเรียน/สถานศึกษาที่จะดำเนินการให้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการป้องกันและยาเสพติดและปัญหาอื่น โดยมุ่งเน้นสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาส)

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและสถานศึกษาของเอกชน ได้กำหนดกลุ่มเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เยาวชนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาต่าง ๆ และเยาวชนที่ยังไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก , โครงการรั้วครอบครัว คือ โครงการครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย อบรมความรู้ครอบครัว มีการรวมกลุ่มครอบครัวเพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ในครอบครัวมีพฤติกรรมด้านยาเสพติด มีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลัก , โครงการปราบปรามยาเสพติดร้ายสำคัญและลดความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อปราบปรามทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอาชญากรรม มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก และโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ ด้วยการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในทุกรัฐบาล โดยมิกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก

จากนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าว จะเห็นได้ว่ารูปแบบของการป้องกันปัญหายาเสพติดได้ค่อย ๆ เคลื่อนจากการดำเนินงานโดยภาครัฐมาเป็นการให้ความสำคัญกับภาคประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อปัญหายาเสพติดมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะเห็นได้จากการดำเนินการเรื่องยาเสพติด ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการเพิ่มบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ในการเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ได้แก่ สมาชิกชุมชน ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง โดยในส่วนของจังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ปรากฏว่าสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2552 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จับกุมได้ 340 คดี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จับกุมได้ 721 คดี เพิ่มขึ้นจากเดิม 381 คดี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จับกุมได้ 1,137 คดี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จำนวน 416 คดี ซึ่งหมายถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นเอง (ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร, 2552, ไม่มีเลขหน้า)

เมื่อสำรวจสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของจังหวัดพิจิตร จำนวน 1,137 คดี คิดเฉลี่ยผลการจับกุมเป็นรายเดือน ๆ ละ 94.75 คดี และในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร มีผลการจับกุมมากที่สุด จำนวน 410 คดี คิดเป็นร้อยละ 36.05 ของพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ

ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร แสดงว่าในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงกว่าอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดพิจิตร (ตำราจรรยาจังหวัดพิจิตร, 2552, ไม่มีเลขหน้า)

นอกจากนี้ ยังพบว่าจากการศึกษาสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและการประมาณค่า จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่ใช้ยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำนักวิจัยเอแบค - เคเอสซี อินเทอร์เน็ตโพลล์ (เอแบคโพลล์) พบว่าร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดของแต่ละสังกัดเป็นนักเรียนนักศึกษาในสังกัดในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ร้อยละ 29.2 , รองลงมาเป็นนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ร้อยละ 13.2 , สังกัดกรมสามัญศึกษา ร้อยละ 12.4 , สังกัดเทศบาล ร้อยละ 8.2 , สังกัดสถาบันราชภัฏ ร้อยละ 8 , สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 6.4 , สังกัดกรมศิลปากร ร้อยละ 4.2 และสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร้อยละ 3 (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [hppt://www.sri.cmu.ac.th](http://www.sri.cmu.ac.th))

จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพิจิตรของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตำราจรรยาจังหวัดพิจิตร พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอำเภอเมืองพิจิตร มีสถิติผลการจับกุมสูงสุดถึง 36.05 % จากพื้นที่จังหวัดพิจิตรทั้งหมด 12 อำเภอ ประกอบกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลที่กำหนดยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติรวม 7 โครงการ/กิจกรรมหลัก ได้กำหนดร้วโรงเรียนหรือโรงเรียนป้องกันยาเสพติด มีการกำหนดเป้าหมายโรงเรียน/สถานศึกษาที่จะดำเนินการให้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการป้องกันและยาเสพติดและปัญหาอื่น โดยมุ่งเน้นสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาส) มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและสถานศึกษาของเอกชน ได้กำหนดกลุ่มเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เยาวชนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาต่าง ๆ และเยาวชนทั่วไปที่ยังไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักนั้น และเมื่อได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาจะมีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดมากกว่าเยาวชนกลุ่มอื่น เนื่องจากสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร มีความแตกต่างกันในเรื่องกลุ่มอายุมากกว่ากลุ่มอื่น มีช่วงเวลาเรียนแตกต่างจากนักศึกษากลุ่มอื่นคือมีการเปิดการสอนในภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค่ำ ทำให้นักศึกษาเดินทางมายังสถาบันที่ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาแน่นอน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับการเข้ามามีส่วนร่วม ในนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของนักศึกษาอาชีวศึกษา ศึกษากรณี วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในครั้งนี้

คำถามการวิจัย

ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตอำเภอเมืองพิจิตรต่อการ ดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลเป็นอย่างไร อยู่ในระดับ ไหน และมีปัญหา/อุปสรรคใด ๆ เกิดขึ้นบ้าง

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตอำเภอเมืองพิจิตร ต่อการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขต อำเภอเมืองพิจิตรต่อการดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล

สมมุติฐานของการวิจัย

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตอำเภอเมืองพิจิตรต่อการดำเนินงาน ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลอยู่ในระดับปานกลาง

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวนประชากรรวม 3,862 คน (วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 3,252คน และวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 610 คน) ซึ่งนำมาเป็น กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมในการเข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด จำนวน 400 คน ศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553
2. ขอบเขตของเนื้อหาการศึกษาวิจัย
 - 2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาอาชีวศึกษาในการ ดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรัฐบาล

2.2 เนื้อหาด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของนักศึกษาอาชีวศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

- ระดับครอบครัว (ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในครอบครัว)

- ระดับโรงเรียน (ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในโรงเรียน)

- ระดับสังคม (ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในสังคมที่อยู่ภายนอกครอบครัวและโรงเรียน)

2.3 เนื้อหาด้านปัญหาและอุปสรรคของการเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้มีโอกาสหรือกล้าเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของนักศึกษาอาชีวศึกษา

3. ขอบเขตของการวัดความสำเร็จในการวิจัยครั้งนี้

การวิจัยครั้งนี้จะวัดความสำเร็จจากผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมดำเนินงานของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล

4. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2552 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกิน ดม สูบ ฉีด หรือโดยวิธีการใด ๆ แล้ว จะทำให้เกิดผลต่อร่างกาย และจิตใจในลักษณะสำคัญ ได้แก่ ต้องการเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อย ๆ มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง และต่อเนื่อง สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง

ปัญหายาเสพติด หมายถึง ปัญหาการเสพ การค้ายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

การเสพยาเสพติด หมายถึง การกินหรือบริโภคยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร

การค้ายาเสพติด หมายถึง การซื้อขายแลกเปลี่ยนยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร

การป้องกัน หมายถึง การดำเนินการของบุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ เพื่อมิให้เกิดปัญหายาเสพติดขึ้น โดยการให้การศึกษ่า ข่าวสาร ความรู้ และข้อมูลในเรื่องคุณภาพชีวิต

ยาและยาเสพติด ตลอดจนการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้รอดพ้นจากยาเสพติดด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไม่ใช้ยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร

การปราบปราม หมายถึง การดำเนินการของคน กลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร

การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนโดยมีกระบวนการร่วมดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ซึ่งในที่นี้หมายถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

นักศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง นักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง การมีส่วนร่วมของนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรในการร่วมดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

ปัญหาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด หมายถึง ปัญหาอุปสรรคของนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิจิตร (ศตส.จ.พิจิตร) หมายถึง หน่วยงานของรัฐระดับจังหวัดที่เกิดขึ้นจากนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลตามกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร (ศตส.ภ.จว.พิจิตร) หมายถึง หน่วยงานของรัฐระดับจังหวัดที่เกิดขึ้นจากนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลตามกฎหมายเพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ได้ทราบระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาต่อการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล

2. ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการเข้ามีส่วนร่วมดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล

3. ทำให้ทราบข้อเสนอแนะของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อให้มีโอกาสหรือกล้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล
4. ผลของการศึกษาค้นคว้า อาจทำให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษามีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น
5. เป็นแนวทางให้สถาบันการศึกษาอื่น ๆ นำไปดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จต่อไป
6. เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา หรือทำวิจัยต่อไปในเรื่องการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลต่อไป
7. ข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษา จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนระดับอาชีวศึกษาต่อไปในอนาคต

